

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA THÀNH PHỐ

Đại tá HUỲNH VĂN PHƯƠNG
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng
Bộ CHQS TP. Cần Thơ



Lực lượng vũ trang thành phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Quân sự các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác

Trong năm qua, trên địa bàn cả nước, nhiều vụ tội phạm sử dụng súng quân dụng, súng tự chế, mìn tự tạo vào mục đích trả thù cá nhân, cướp của, buôn lậu... Những đối tượng này là thành phần mà các tổ chức phản động rất dễ lợi dụng vào mục đích khủng bố nhằm gây tiếng vang, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản và gây mất trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Đối với địa bàn thành phố Cần Thơ, tuy các vụ khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, vi phạm trật tự xã hội vẫn còn xảy ra nhưng chúng ta vẫn giữ vững được an ninh chính trị, không để xảy ra các vụ khủng bố. Có được kết quả đó là do chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và có biện pháp chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra điểm nóng để kẻ địch lợi dụng chống phá.



phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố chỉ đạo đưa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống mua bán người vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo cơ quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ cho tất cả cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thành phố, chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ theo chương trình quy định được 20 cuộc, có 657 lượt đồng chí tham gia; ngoài ra lồng ghép vào các đợt huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (QPAN). Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các cấp. Thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực như: Tuyên truyền miệng, trên hệ thống truyền thanh nội bộ, ra quân diễu hành, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, các đợt huấn luyện dã ngoại, mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN..., phù hợp với từng địa bàn và khu dân cư, kết quả đã tổ chức tuyên truyền phát động được 70 cuộc, có 5.957 lượt người tham dự. Qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ CHQS đã phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT; rà phá, thu gom 557 kg bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương. Trong các đợt cao điểm phối hợp thành lập Tiểu ban an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong toàn lực lượng, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 56 đoàn Lãnh đạo của Trung ương, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Cần Thơ. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường,



Lực lượng quân sự, công an tuần tra bảo vệ địa bàn.

Ảnh: TH

khu vực phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn với trên 19.013 cuộc, có 104.368 lượt đồng chí tham gia. Kết quả đã kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội của các loại đối tượng, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; với vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không thành phố Cần Thơ, Bộ CHQS, Công an thành phố thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, trọng tâm là Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đặc biệt là Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Qua đó người dân hiểu và tự giác chấp hành đúng quy định về an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; phối hợp tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án, đề ra biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tác hại khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng trên địa bàn. Ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động tàu thuyền, trao đổi, giao thương hàng hóa tại Cảng Hoàng Diệu, Cảng Cái Cui.

Dự báo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới luôn tiềm ẩn những bất ổn về chính trị, đồng thời thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy để giữ vững ổn định địa bàn thành phố, Bộ CHQS thành phố phải phát huy tốt vai trò của các lực lượng trên địa bàn, quá trình tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng phải kịp thời, phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2013 - 2018, Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với tình hình nhiệm vụ, có nhiều biện pháp tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng (TĐ,KT), tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), từ đó đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh (TSVM), lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện (VMTD), không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "... thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Người còn dạy: "Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ", thực hiện lời dạy của Người và quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 507-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi